

๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติแห่งชาติ



เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่สำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยมี นางนวลนภา ธนศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ

สำหรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เป็นการตรวจเยี่ยมอย่างเป็นทางการครั้งแรก หลังเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยนางนวลนภาฯ ได้นำเสนอบทบาทภารกิจที่สำคัญและการบริการข้อมูลแก่ทุกภาคส่วนในยุค 4.0 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติและงานเชิงนโยบายที่กำลังเร่งดำเนินการเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ได้แก่

การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ (MIS) การจัดทำข้อมูลเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบซูเปอร์คลัสเตอร์ ๙ จังหวัด การสนับสนุนข้อมูลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ IMD และบทบาทภารกิจในการขับเคลื่อนตัวชี้วัด การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป็นต้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มอบนโยบายในการทำงานโดยให้สำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมดำเนินการด้านสถิติกับเอกชน ชุมชน หรือต่างประเทศ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการใช้ข้อมูล ให้ประเทศไทยมีข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ/วางแผน สำหรับผู้บริหาร ส่วนในเรื่องการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ (MIS) ให้ทำในลักษณะ Top-down เพื่อคุณภาพใหญ่ของทั้งประเทศ โดยใช้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เป็นตัวตั้งต้นว่ามีตัวแปรอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้การสนับสนุนนโยบายกระทรวงฯ ในเรื่องดิจิทัลชุมชน หลังจาก Digital Connectivity ไปถึง เช่น Digital Health ให้สำนักงานสถิติแห่งชาติสนับสนุนในเชิงวิเคราะห์ข้อมูล และ เรื่องของ E-Commerce ประชาชนจะทำธุรกิจด้านนี้อย่างไร ให้สำนักงานสถิติแห่งชาติทำ Gross Village Product ซึ่งจะเป็นมิติใหม่ และให้จัดทำข้อมูลสถิติธุรกิจดิจิทัลทั่วประเทศ ทั้งในระดับ Macro และ Micro แบ่งเป็น ๒-๓ ระยะ คือ ระยะแรกเอาข้อมูลที่มีอยู่มา Compile ระยะต่อไป ลงรายละเอียดเพื่อรองรับดิจิทัลชุมชน อินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน และให้นำข้อมูลที่มีอยู่มาสร้างการรับรู้หรือประชาสัมพันธ์ให้มากที่สุด นอกจากนี้ ยังได้กล่าวให้กำลังใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค ที่เป็นกำลังสำคัญในการผลิตข้อมูลสถิติผ่าน VDO Conference อีกด้วย

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์
โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง